

เศรษฐกิจเหลื่อมล้ำ นำสังคมสู่ ความรุนแรง

การทำร้ายร่างกาย ไม่ใช่สาเหตุหนึ่งเดียวที่ก่อให้เกิดความรุนแรง

นั่นคือแนวคิดที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในยุคปัจจุบัน เพราะประสบการณ์ของมนุษย์ชาติที่ถ่ายทอดสู่กันมาช้านานนับหมื่นปีสะท้อนให้เห็นว่า “ทุกภาวะ” ในชีวิตของมนุษย์เรานั้นหาได้เกิดจากการถูกระทำทางร่างกายเพียงสถานเดียว

แต่ยังเกิดได้จากความเจ็บช้ำน้ำใจ หรือการดำรงชีวิตในสภาพที่ปราศจากโอกาสเข้าถึงปัจจัยสี่ และการถูกร้อนความมั่นคงทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย

แหล่ง “อาวุธยุทธโปกรณ์” ที่ทีมแทงทำร้ายผู้คนนับล้านๆ ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกทุกวันนี้เป็นอาวุธที่มองไม่เห็นด้วยตา เพราะแอบแฝงอยู่ในสิ่งอันทรงพลังที่ครอบคลุมชีวิตทุกคนในสังคมเอาไว้ นั่นคือโครงสร้างสังคม

ยอมรับกันในแวดวงทางวิชาการว่า “ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง” นั้นมีอยู่จริง โดยปรากฏอยู่ในสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาอันสลับซับซ้อน แต่ก็ไม่ใช่ยากเกินแยกแยะออกมาให้รับรู้ ดังเช่นเรื่องของความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ อันเป็นข้อมูลที่ชวนให้ตกใจได้ไม่น้อย

เมืองไทยวันนี้ “รวยกระจุก จนกระจาย”

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปี 2550 สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นไปของประเทศไทยปัจจุบันที่ประชาชนกลุ่มที่ “พร้อมและแข็งแรงกว่า” สามารถเข้าถึงสุขภาพทรัพยากรได้อย่างกว้างขวาง ขณะที่ประชาชนในระดับ “รากหญ้า” ที่อ่อนแอกว่า ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าถึงทรัพยากรได้ยาก

ผลลัพธ์ก็คือ เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในด้านส่วนแบ่งรายได้ระหว่างประชาชนกลุ่มที่ร่ำรวยกับกลุ่มที่ยากจน อันเป็นภาวะที่แสดงออกถึงความรุนแรงทางสังคม และสามารถเป็นชนวนก่อให้เกิดความรุนแรงทางสังคมในรูปแบบอื่นๆ ตามมาได้อีกมาก

ข้อมูลส่วนแบ่งรายได้ของประชากร ในปี 2550 ชี้ให้เห็นสภาพความรุนแรงดังกล่าว ดังนี้

- ร้อยละ 55 หรือเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งประเทศอยู่ในมือของกลุ่มคนเพียง ร้อยละ 20 ของประเทศ หรือประมาณ 12.6 ล้านคน ที่มีฐานะร่ำรวยที่สุด ที่เหลืออีกไม่ถึงครึ่ง คือ ร้อยละ 45 เป็นส่วนแบ่งสำหรับคนไทย ร้อยละ 80 ที่เหลือ หรือประมาณ 50.4 ล้านคน
- ประชาชนที่มีฐานะยากจนที่สุด ที่มีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศนั้น ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากภาพรวมของประเทศเพียง ร้อยละ 4 เปรียบเทียบง่าย ๆ ว่า เมื่อประเทศไทยมีรายได้ 100 บาท จะตกถึงมือคนกลุ่มนี้เพียง 4 บาท หรือคนละ 20 สตางค์ ขณะที่กลุ่มคนรวยที่สุดได้ไป 55 บาท หรือคนละ 2.75 สตางค์

ที่น่าสนใจคือ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในระยะ 20 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2531-2550 พบว่า
สภาพความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเช่นนี้แทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลย...

ข้อมูลจาก “หลากหลายความรุนแรงในสังคมไทย ความจริงที่หลายคนไม่อยากจะฟัง” ใน รายงานสุขภาพคนไทย
พ.ศ.2552 สืบค้นได้จาก <http://www.hiso.or.th>

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กิติมาภรณ์ 081 449 7479